

Số đóng góp theo lý công lý là đúng, mà công lý là lý phải. Tuy do yêu cầu phải theo sự hiểu biết và theo giá trị của cuộc sống, không phải những hình thức khác.

– Vào ngày 27/5/2011, tại Hội trường Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn thuộc Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Thành Phố Hồ Chí Minh (TGP), Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã ra mắt Ban điều hành sau khi tổ chức tọa đàm với chủ đề “Công Lý và Hòa Bình theo Giáo huấn xã hội Công giáo”.



Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam (UBCLHB) là tổ chức của Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN), được thành lập tại Đới hội Liên thế XI của HĐGMVN tại Thành Phố Hồ Chí Minh vào tháng 10/2010, nhằm công lý và hòa bình tại Việt Nam theo đường hướng chung của Giáo Hội Công giáo toàn cầu.

Tham dự tọa đàm là 262 người, gồm có Đức TGM Tổng Giáo phận Hà Nội Phêrô Nguyễn Văn Nhơn - Chủ tịch HĐGMVN, Đức GM Giáo phận Vinh Phaolô Nguyễn Thái Hợp - Chủ tịch UBCLHB, Đức GM Giáo phận Cần Thơ Stêphanô Tri Bưu Thiên, Đức GM Giáo phận Lạng Sơn Giuse Đỉnh Ngân, các linh mục, tu sĩ nam nữ và một số giáo dân là khách mời. Vào buổi chiều, Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn - Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM - cũng đã đến tham dự lời ra mắt.

### **Buổi sáng**

Sau phần giới thiệu chương trình của ông Văn Đình Ch&#223;, và lời kinh thánh hoá buổi tọa đàm của linh mục Tổng thư ký UBCLHB Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, vào lúc 8g35 Đức TGM Phêrô đã tuyên bố khai mạc và Đức GM Phaolô trình bày khái quát về công bằng xã hội đến tình hình hiện nay. Các đồng biểu luận về nội dung nghe linh mục Antôn Nguyễn Ngọc Sơn giới thiệu về UBCLHB trong hoàn cảnh xã hội hiện tại, linh mục Giuse Maria Lê Quốc Thăng - Trưởng ban

## Lễ ra mắt Ủy ban Công lý và Hòa bình trước Thủ tướng Chính phủ Việt Nam

T&#225;c Gi&#7843;: Giuse Đinh Văn Ph&#228;ng  
Th&#7913; Ba, 31 Th&#225;ng 5 N&#259;m 2011 06:43

Công lý và Hòa bình TGP - nói về “Công Lý Và Hòa Bình: thách thức và yêu sách” thời điểm hôm nay”, và luật sư Lê Quốc Quân thuyết trình về “Công Lý Và Hòa Bình trong bối cảnh xã hội Việt Nam.”

### Buổi chiều

Vào buổi chiều, các diễn viên được chia thành 6 tổ để thảo luận 3 câu hỏi theo gợi ý của Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp:

- Công lý và Hòa bình được thực hiện thì đưa pháp luật của quý bạn như thế nào?
- Bạn nghĩ hoạt động của UBCLHB nên theo định hướng nào?
- Trong huấn lệnh của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI (ĐTC) trong buổi triều yết ngày 27/6/2009 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, ĐTC đã nói: “Bạn đừng xây dựng trên đất ái, sự liên chính, vì các quý trọng công ích, anh chị em giáo dân phải chứng tỏ rằng là người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt.” Bạn nghĩ thế nào về cảm tưởng: Là người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt?

Sau 60 phút thảo luận, diễn viên các tổ lần lượt trình bày đúc kết của mình, gồm các nội dung chính sau:

- Nơi đâu cũng có sự bất công, nghèo đói làm xã hội bất an, sự chênh lệch giàu nghèo, ô nhiễm môi trường, quy hoạch của người lao động, sự tàn phá của người dân chèo đò trên sông... Vì thế, thực hiện công lý và hòa bình không chỉ là phận việc của các linh mục, tu sĩ, mà mọi người đều có trách nhiệm thực thi.
- Ủy ban Công lý và Hòa bình được thành lập phải bao gồm quy hoạch, phẩm giá và bình đẳng của con người. Phải đưa giá trị quy tắc cách pháp nhân của các Dòng tu và các cơ sở tôn giáo, quy hoạch tham gia giáo dân của các tôn giáo, được biết là của Giáo hội Công giáo.
- Công nhân định chế, đào tạo chuyên viên và nhất là chuyên viên pháp lý.
- Người Công giáo tốt là người môn Chúa yêu người bằng hành động cụ thể, thực hiện luật pháp nhà nước, phải biết đấu tranh với những bất công và những bất hợp lý trong xã hội. Có thể nói: Người Công giáo tốt chính là người công dân tốt.

Kết thúc buổi đàm, Đức cha Chủ tịch UBCLHB phát biểu ghi nhận những ý kiến đóng góp thật quý giá, là cơ sở để UBCLHB nghiên cứu, định hướng cho những hoạt động trong tương lai.

### Ra mắt Ban điểu hành

Vào lúc 15g30, Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã đến tham dự lễ ra mắt Ban điểu hành UBCLHB. Danh sách gồm:

- Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp - Chủ tịch
- Linh mục Antôn Nguyễn Ngọc Sơn - Tổng thư ký
- Ông Augustinô Văn Đình Châm - Trưởng lý Tổng thư ký
- Và 18 linh mục Trưởng ban Công lý và Hòa bình thuộc 18 giáo phận - Ủy viên

Sau phần giới thiệu các thành viên, Đức TGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn và Đức HY GB. Phạm Minh Mẫn đã kéo màn ra mắt UBCLHB.

Pháo hoa rực rỡ sáng hòa cùng lời ca thánh thiêng bài hát “Kinh Hòa Bình” do ca đoàn giáo xứ Phú Trung, hát Tân Sơn Nhì hợp xướng góp phần long trọng và trang nghiêm cho ngày ra mắt Ban điểu hành UBCLHB.

### Kết thúc

Đức Hồng y phát biểu kết thúc: Ủy ban Công lý và Hòa bình là Ủy ban thứ 16 của HĐGMVN.

Yêu nước, xây dựng và phát triển đất nước là quy luật và nghĩa vụ của mọi người, trong đó có

## Lời ra mắt Ủy ban Công lý và Hòa bình trước Thủ tục Hội đồng Giám mục Việt Nam

T&#225;c Gi&#7843;: Giuse Đinh Văn Ph&#225;ng  
Th&#7913; Ba, 31 Th&#225;ng 5 N&#259;m 2011 06:43

---

các giám mục.

Trước đây, sự bất công hất sớt to lớn, nhà nước nắm trong tay tất cả các quyền hành, muốn gì phải xin. Nhưng do có sự đóng góp ý kiến, sự đổi tho&#223;i thế ng thế n, ngày nay nhiều tiến bộ và nhiều vấn đề được mở ra như: Công sinh vào Công việc n&#223; đào tạo linh mục, truyền chức n&#223; linh mục không còn phải xin phép.

Sự đóng góp theo lý công lý là đúng, mà công lý là vô phải. Tuy do yêu cầu phải theo sự hiểu biết và theo giá trị của cuộc sống, không phải ng h&#223;i đ&#223;n ng&#223;i khác. Công lý và hòa bình làm theo cách của mình, không như ng m&#223;n Chúa mà còn phải làm theo Lời Chúa dạy, đó là yêu cầu, làm cho mọi người yêu nước, xây dựng tình hiệp thông trong Giáo hội, xây dựng nền văn minh tình thương sống sống, góp phần phát triển đất nước chúng ta.

Đ&#223; lòng tri ân, Đ&#223; cha Phaol&#223; đã tặng quà lưu niệm cho Đ&#223; cha Ch&#223; tịch HĐGMVN, Đ&#223; H&#223;ng y, linh mục Ant&#223;n Nguyễn Ngọc Sơn, linh mục Giuse Maria Lê Quốc Thắng và luật sư Lê Quốc Quân.

K&#223;t thúc buổi hội thảo và ra mắt Ban điều hành, Đ&#223; c TGM Phêr&#223; Nguyễn Văn Nhơn, Đ&#223; c HY GB. Phạm Minh Môn và Đ&#223; c cha Phaol&#223; Nguyễn Thái Hợp cùng ban phép lành cho toàn thể tham dự viên.

(Nguồn:tgpsaigon.net)